



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 หน้า 17

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## ‘ซิน-ภัศราภรณ์’ เจ้าแม่โฆษณา สู่งานแสดงกับช่องทีพีเอ็น

นักแสดงสาวหน้าใส “ซิน-ภัศราภรณ์ นุชราคมวดี” ดาวดวงใหม่ที่กำลังมีผลงานอยู่ทางหน้าจอช่อง 3 กับละครที่ชวนให้ทุกคนอมยิ้ม “ทีเอ็นมีรัก” เธอเป็นใครมาจากไหน วันนี้ “ทีมข่าวมันถึงแนวหน้า” ค้นประวัติทุกชอกช้ำมาฝากกันค่ะ

**โอกาสสัมผัสผลงานละคร**

ซินได้เล่นละครเรื่องแรกคือ “วัยแสบสาแหรกขาด” แต่ไม่ได้เล่นเต็มตัวค่ะ ไปแจมในตอนท้ายนิดหน่อย ละครที่เล่นเต็มตัวและได้รับบทเป็นนางเอกก็คือเรื่อง “ทีเอ็นมีรัก” ที่กำลังออกอากาศอยู่ ส่วนอีกเรื่องที่กำลังทำไปแล้ว รอออกอากาศก็คือเรื่อง “สายลับจับแอม” โดยทั้ง 3 เรื่องก็จะเป็น 3 บทบาทที่แตกต่างกันเลยล่ะ อย่าง “วัยแสบฯ” เล่นเป็นเด็กนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 เป็นเด็กเรียนร้อย เป็นหัวหน้าห้อง ส่วนเรื่อง “ทีเอ็นมีรัก” จะโตขึ้นมาค่ะ เป็นสาววัยทำงาน เป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่าพอเพียง ไม่ประมาณตัวเอง ในการใช้เงินเลย ใช้เงินเกินตัวจนสุดท้ายก็เป็นที่หมดเงินซะเกือบๆ ส่วนอีกเรื่อง “สายลับจับแอม” ก็เป็นวัยทำงานเหมือนกันค่ะ แต่ว่าเราเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นคนที่มีปมเรื่องความรักเกี่ยวกับผู้ชายที่เป็นเกย์ คือในเรื่องผู้หญิง 3 คนที่เป็นเพื่อนรักกัน จมาเปิดบริษัทร่วมกัน และเราจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องเกย์กับทุกคนก็เลยมาเปิดบริษัทเพื่อที่จะจับเกย์ ในเรื่องหนูจะเป็นคนที่เคยโดนเกย์หลอกให้รักแล้วก็แต่งงานกัน จนมีผู้ชายมาแย่งผู้ชายของเราในงานแต่งงาน เราก็เลยหนีจาก กลายเป็นปมในใจ พอหลานสาวของเรา

จะมีแฟน เราก็เลยกลัวว่าเราจะไปรักกับเกย์เหมือนเราหรือเปล่า เราก็เลยจะตามสืบทุกอย่าง

**เป็น 3 บทบาทที่มีความเป็นตัวเอง**

ถือเป็นเรื่องที่ทำหยาบหยาบและ และบทจะแตกต่างกันมากด้วย ซึ่งในการทำงานแต่ละเรื่องที่จะไปถ่ายทำก็จะมีการเวิร์กช็อปก่อน แล้วที่ผู้กำกับก็จะช่วยบอกเราได้ดีมากเลยล่ะว่าเขาต้องการอะไรยังไง ส่วนตัวหนูเองก็พยายามดึงด้านของตัวเองแต่ละด้านที่เป็นตัวเองในบทนั้นออกมาให้ได้เยอะที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้วทั้ง 3 เรื่องมันมีความเป็นตัวหนูทุกเรื่องเลยนะ แต่ว่าจะเป็นตัวหนูในแต่ละมุม “วัยแสบสาแหรกขาด” ถือว่าเป็นตัวเอกมากที่สุด เพราะเป็นวัยเรียนแล้วเราก็เพิ่งเรียนจบ ม .6 มา จะเล่นสบายที่สุด แต่พอมาเรื่อง “ทีเอ็นมีรัก” กับ “สายลับจับแอม” จะเริ่มไกลตัวเองออกไป เพราะว่าต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วก็ทำงานด้วย มีปัญหาในชีวิตเยอะ ซึ่งปัญหาสำหรับหนูที่ยากที่สุดคือ “ทีเอ็นมีรัก” นี่แหละค่ะ เพราะว่าเรายังไม่ได้ขนาดว่าเราจะไม่มีหนี้สิน คือถ้าเราอยากได้อะไร



E: หัวข่าว.doc 5/15/2017 7:30:52 AM

แต่มันดูเกินตัวเราก็จะไม่เอา แอนตี้มากกับคนที่ชื่อของแบบเกินตัว หรือบางคนที่เป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย ไม่ชอบที่เขารับผิดชอบ ในสิ่งที่ตัวเองก่อ แต่พอเราต้องไปเล่นเป็นคนแบบนั้น มันก็ยากมาก ตอนแรกหนูก็ดูตัวละครในใจ (หัวเราะ) คือหลายอย่างที่เขาพูดที่เขา ทำให้เราไม่เห็นด้วยมากๆ เป็นละครแนวโรแมนติกคอมดี้ ตลกมาก แล้วก็ในความตลกมันมีข้อคิดซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากเลยคะ และหนู ก็มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วย

### ฝันเล็กๆ ของเด็กก๊อกรวม

ตั้งแต่เด็กๆ เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมาก จะร่วมงานของทางโรงเรียนตลอด เพราะว่าที่บ้านคุณแม่จะสนับสนุนทุกอย่างที่เราชอบ จริงๆ หนูมีความฝันกับทางช่อง 3 อยู่แล้ว ตั้งแต่เด็กคะ เพราะว่าที่บ้านหนูจะชอบดูช่อง 3 มาก แล้วคุณแม่คุณแม่จะติดละครมาก หนูก็จะดูตั้งแต่เด็กเลย แล้วพอหนูก็จะรู้สึกทำไมพี่เขาสวยจัง ทำไมเขาเก่งจัง คิดว่าถ้าวันนึงเราได้อยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงนะ มันเป็นความฝันของเด็กคนนึง ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าวันนึงเราจะได้เข้ามาเล่นละครกับที่นี้จริงๆ แล้วพอโตขึ้นมาหนูได้สอบเข้าคณะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง แต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าอยากเข้าจริงหรือเปล่า พอไปสอบแล้วได้ออกดีซันได้แสดงก็มีความรู้สึกทำไมเราดูมีความสุขจัง เวลาที่เราได้ทำแบบนี้ เวลาที่เราแสดงทำไมเราแอบปี๊จิง พอเรียนก็มีรุ่นพี่พาไปแคลงงานโฆษณา หนูเริ่มงานจากโฆษณาก่อนคะ แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีถ่ายนิตยสารแพรวตอนที่อยู่ม.5 คุณแม่พาไปประกวดแพรวเดอะโมเดล ได้เริ่มถ่ายแบบ ตอนนั้นก็รู้สึกสนุกเหมือนกัน แต่ตอนเรียนมัธยมหนูเรียนสายวิทย์มาตลอดเลยนะ มารู้ใจตัวเองตอน ม.6 แล้วก็ขึ้นปี 1

### เจ้าแม่โฆษณา

จะเรียกอย่างนั้นก็ได้คะ (ยิ้มเขิน) คือเล่นโฆษณามา 2 ปี ช่วงนั้นหนูถ่ายโฆษณาเยอะมาก และเข้ามาที่ช่อง 3 ได้ก็เพราะว่า หนูถ่ายโฆษณานี้แหละคะ คือมีรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยพาไปแคลงงาน แล้วเราก็ได้รู้จักโมเดลลิ่งหลายๆ ที่ พอหนูทำโฆษณาไปเรื่อยๆ มันจะมีโฆษณาอยู่ตัวนึงที่ผู้ใหญ่ที่ช่องเขาเห็นและอยากจะให้เราลองแคลงงาน ซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโฆษณาซัมซุงกาแล็คซีโน้ต 8 ที่ถ่ายกับพี่พีช-พชร

### เมื่อความฝันในวัยเด็กเป็นจริง

จริงๆ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้หวังว่าจะต้องเข้ามาเล่นละครหรืออะไรนะคะคืออยากทำเป็นอย่างๆ ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า ก็อยากจะทำโฆษณาให้มันดีก่อน คือทุ่มเทมาก และหนูก็แอบปี๊กับตรงนั้น เราไม่กล้าหวังด้วยมั้งคะว่าเราอยากจะมาแสดงละครมาอยู่ช่อง 3 มันดูค่อนข้างที่จะไกลตัวในตอนนั้น แต่เราก็มีโอกาสได้เข้ามา คือเพื่อนของคุณแม่หนูเป็นคนเขียนบทละครอยู่ที่ช่อง 3 เขาก็เลยฝากกับผู้ใหญ่ที่ช่องให้ หลังจากนั้นก็เลยได้เข้ามาแคลที่ช่อง ได้เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 3 อยู่กับทางช่องไม่ถึงปีคะ ก็ได้เล่นละครเรื่องแรก “วัยแสบสาแหรกขาด” คือตอนนั้นกำลังเรียนการแสดงอยู่แล้วพี่เอิน (นิธิภัทร์ เอื้อวัฒน์สกุล) เข้ามาที่ช่อง เหมือนเขาเลือกซื้อนักแสดงที่คลาสแอ็กติ้ง (หัวเราะ) หนูก็เลยถูกเลือกให้เข้าไปเล่นเรื่องนั้น



ชื่อ - สกุล : ภัศราภรณ์ บุษราคัมวดี

ชื่อเล่น : ซิน

วัน / เดือน / ปี เกิด : 18 สิงหาคม 2538

ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม

กรุ๊ปเลือด : A

ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานอดิเรก : ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ ร้องเพลง เล่นอูคูเลเล่

อาหารจานโปรด : ผัดไทย อาหารญี่ปุ่น

ไอดอลในการแสดง : พี่แอน ทองประสม, พี่แต้ว ณฐพร

ผลงานที่ผ่านมา : โฆษณาซัมซุงกาแล็คซีโน้ต 8, ทาโร่อบรอนรสสาหร่าย Cathy Doll, ซีพี โบโลนา, ละครวัยแสบสาแหรกขาด

ผลงานปัจจุบัน : ละครเรื่องที่มีรั้ง, สายลับจับแสบ

คติประจำใจ : อย่าบอกว่าคุณทำได้ ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลงมือทำ

IG : Cine\_pb

### ความอบอุ่นในชายคาช่อง 3

รู้สึกดีมากเลยค่ะ ดึกกว่าที่เคยคิดไว้อีก คือหนูเคยพยายามมาแคสที่ช่อง 3 แล้วครั้งนึง ตอนนั้นเป็นผู้ประกาศรายการค่ะ หนูอยู่ประมาณ ม.4 ม.5 นี่แหละ ด้วยความที่หนูยังเด็กและดัดฟันด้วยเลยทำให้เราพูดไม่ชัด พี่เขาก็บอกว่าถ้าโตกว่านี้อาจจะมีโอกาสได้ทำ เพราะว่าพอเราพูดไม่ชัด ก็เลยทำให้ประกาศรายการไม่ได้ หนูก็คิดว่าสักวันเราจะรู้แล้วก็เอาใหม่ แล้วพอวันนี้เราได้เข้ามาจริงๆ ก็รู้สึกดีใจมาก ที่นี่คืออบอุ่นมาก พี่ทุกคนน่ารักมาก หนูแอบปีมีความสุขมาก และก็ได้ลองเป็นผู้ประกาศในที่สุดค่ะ

### ความภูมิใจของครอบครัว

ที่บ้านนี่คือสนับสนุนเต็มที่ค่ะ แต่ว่าคุณยายเพิ่งเสียไป ตอนที่หนูเริ่มเข้ามาที่ช่อง คุณยายก็พอจะรู้เรื่องอยู่บ้าง เขาก็ดีใจมาก เพราะว่าเขาก็ฝันอยากให้หลานเป็นดารารายการทีวี เราก็เหมือนได้ทำตามความฝันของเราในตอนเด็กให้เป็นจริง และได้ทำให้ครอบครัวภูมิใจ เราก็มีความสุขเช่นกันค่ะ

สุดท้ายนี้ฉันก็อยากจะฝากละครเรื่อง “ที่นี้มีรัก” (ละครเย็น จันทร์-ศุกร์) ด้วยนะคะ เป็นละครเรื่องแรกของฉันที่ได้รับบทเป็นนางเอกเต็มตัว และฝากผลงานเรื่องต่อๆ ไปด้วย ฉันจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ